

Số: 101 /BCTT-VHXXH

Hải Dương, ngày 09 tháng 12 năm 2019

BÁO CÁO THẨM TRA

**Tình hình thực hiện nhiệm vụ văn hoá - xã hội
năm 2019 và kế hoạch năm 2020 trên địa bàn tỉnh**
(*Trình tại kỳ họp thứ 12 – HĐND tỉnh khoá XVI*)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015; Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh; trên cơ sở nghiên cứu báo cáo của UBND tỉnh, làm việc với các sở, ngành liên quan và qua giám sát, khảo sát thực tế, Ban văn hoá – xã hội HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với báo cáo của UBND tỉnh và thống nhất nhận định: Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực, các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện và ổn định; bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần quan tâm, cụ thể như sau:

1. Kết quả đạt được

Thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, năm 2019 các ngành thuộc lĩnh vực văn hóa – xã hội đã tiếp tục triển khai việc sáp nhập thu gọn các đầu mối đơn vị sự nghiệp, sắp xếp lại một số phòng chuyên môn của cơ quan quản lý nhà nước... Các đơn vị sau sáp nhập đã hoạt động ổn định.

Năm 2019, mạng lưới trường lớp có sự biến động lớn⁽¹⁾. Chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững, chất lượng giáo dục mũi nhọn có tiến bộ vượt bậc (tăng 5 giải nhất so với năm học trước). Tổ chức tốt kỳ thi THPT quốc gia, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, tỉ lệ tốt nghiệp THPT và đỗ cao đẳng, đại học đạt thành tích cao. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia các cấp học tiếp tục tăng. Các điều kiện để triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, lộ trình đổi mới hình thức thi THPT quốc gia từ năm học 2020 – 2021 được tập trung chuẩn bị. Việc tuyển dụng giáo viên, trong đó xét tuyển các giáo viên hợp đồng đủ điều kiện được thực hiện đảm bảo quy trình, quy định, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên hợp đồng lâu năm. Đề án xây dựng trường chuẩn quốc gia, Đề án dạy và học ngoại ngữ tiếp tục được tổ chức thực hiện.

Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân tiếp tục được quan tâm. Nhiều dịch bệnh nguy hiểm được khống chế và đẩy lùi. Cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế

⁽¹⁾ Thực hiện sáp nhập 72 trường thành 36 trường (giảm 36 trường).

hiện đại được tăng cường đầu tư từ nguồn ngân sách và huy động xã hội hóa. Hệ thống xử lý nước thải y tế được cải thiện đáng kể⁽²⁾. Các chỉ tiêu về khám, chữa bệnh, chỉ tiêu về dân số, các mục tiêu chương trình Quốc gia về y tế cơ bản đạt và vượt kế hoạch⁽³⁾. Chất lượng khám chữa bệnh và thái độ phục vụ người bệnh của đội ngũ cán bộ y tế ngày càng được chú trọng.

Các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và tỉnh nhà được tổ chức thành công. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở cơ sở được đẩy mạnh. Công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa vật thể, phi vật thể được tăng cường. Phong trào thể thao quần chúng thu hút ngày càng nhiều người tham gia tập luyện. Thể thao thành tích cao đạt nhiều kết quả tích cực; đóng góp vận động viên cho đội tuyển quốc gia tham dự Seagames30. Hoạt động du lịch tăng cả về lượng khách tham quan, khách lưu trú và doanh thu.

Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được đảm bảo thông tin chính xác, kịp thời đến tận người dân. Các thông tin sai lệch trên môi trường mạng được kiểm soát chặt chẽ. Chất lượng dịch vụ thông tin liên lạc ngày càng phát triển theo xu thế hội nhập. Công nghệ thông tin được ứng dụng mạnh mẽ trong công tác quản lý nhà nước từ tỉnh đến cơ sở, hoàn thành đưa vào hoạt động Cổng dịch vụ công trực tuyến và nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp tỉnh.

Việc thực hiện chính sách đối với người có công và các chính sách an sinh xã hội cơ bản đảm bảo và kịp thời. Công tác giải quyết, tạo việc làm mới cho người lao động đạt chỉ tiêu kế hoạch. Thị trường lao động trong và ngoài nước được củng cố và phát triển. Số lượng tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp tăng cả về số đơn vị và số người. Trong đó, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 87,6%. Chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã phát huy tốt hiệu quả với người lao động. Công tác quản lý quỹ BHXH, BHYT tiếp tục được tăng cường kiểm soát chặt chẽ. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý BHXH, khám chữa bệnh BHYT được quan tâm đẩy mạnh.

Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo được cấp, các ngành tập trung thực hiện, giải quyết kịp thời những đề nghị chính đáng của tổ chức, cá nhân tôn giáo. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo hợp pháp, giải quyết các vụ việc phức tạp, công tác tập huấn, tuyên truyền chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung, pháp luật về tôn giáo nói riêng được tăng cường. Hoạt động của các tôn giáo cơ bản tuân thủ quy định của pháp luật.

⁽²⁾ 21/22 đơn vị y tế có hệ thống xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học, Bệnh viện Nhi đã hoàn thành dự án xử lý chất thải.

⁽³⁾ Toàn tỉnh có 243/264 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về Y tế, đạt 92%; tỷ số giới tính khi sinh đạt 114,5 nam/100 nữ.

2. Một số tồn tại, hạn chế

2.1. Về điều kiện cơ sở vật chất

Tình trạng thiếu cơ sở vật chất các lĩnh vực văn hóa – xã hội chưa được khắc phục triệt để. Số phòng học ở một số đơn vị chưa đảm bảo do số lượng học sinh tăng nhanh, nhất là bậc học mầm non; trang thiết bị dạy học hiện đại chưa đủ để đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục. Nhiều trường chuẩn quốc gia sau 10 - 15 năm được công nhận đã xuống cấp, không còn đảm bảo các tiêu chuẩn quy định. Cơ sở vật chất nhiều đơn vị y tế lạc hậu, nhiều thiết bị y tế do ngân sách đầu tư đã hết khấu hao. Thiết chế văn hóa - thể thao, điểm vui chơi giải trí chưa đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

2.2. Về chất lượng, hiệu quả hoạt động

- Việc thay đổi hình thức thi THPT quốc gia ảnh hưởng đến phương pháp dạy và học của giáo viên và học sinh. Kết quả thi THPT quốc gia môn ngoại ngữ và lịch sử còn thấp. Việc sáp nhập trường phổ thông liên cấp ở một số địa phương có nhiều bất cập. Năng lực một bộ phận giáo viên ngoại ngữ chưa đáp ứng đòi hỏi nhu cầu giảng dạy ngoại ngữ ngày càng cao trong xu thế hội nhập hiện nay. Công tác phối hợp quản lý hoạt động của các Trung tâm ngoại ngữ, đơn vị tư vấn du học chưa thực sự chặt chẽ. Công tác vệ sinh trong các trường học chưa được cải thiện đáng kể.

- Tỷ lệ bác sỹ ở tuyến huyện, xã có nhiều biến động, một số đơn vị còn thiếu bác sỹ theo quy định, khó khăn cho công tác khám chữa bệnh và phát triển chuyên môn kỹ thuật. Tỷ lệ sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh đạt thấp. Tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên và tỷ số giới tính khi sinh vẫn còn ở mức cao. Hệ thống y tế ngoài công lập chưa phát triển mạnh, hoạt động kém hiệu quả. Việc lạm dụng kỹ thuật, xét nghiệm xảy ra ở một số cơ sở y tế công lập làm tăng chi phí khám chữa bệnh. Hạ tầng công nghệ thông tin quản lý y tế chưa đồng bộ. Việc xử lý chất thải, nhất là chất thải rắn của các bệnh viện còn khó khăn.

- Công tác đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao còn hạn chế. Việc khai thác, phát huy tiềm năng du lịch hiệu quả chưa cao, chưa xây dựng được sản phẩm du lịch đặc thù của từng địa phương. Số lượng khách du lịch tăng hàng năm nhưng chưa đủ dịch vụ có sức hút khách lưu trú dài ngày. Việc đầu tư kết cấu hạ tầng và các ứng dụng công nghệ thông tin còn dàn trải, thiếu đồng bộ. Hạ tầng an toàn thông tin chưa được quan tâm đúng mức. Nguồn nhân lực chưa đảm bảo đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển chính quyền điện tử.

- Việc thực hiện chế độ chính sách cho người có công còn nhiều ý kiến trong nhân dân như: nhà ở cho người có công, giải quyết hồ sơ tồn đọng đối với cựu thanh niên xung phong, cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công, chế độ thân nhân liệt sĩ.... Việc chấp hành pháp luật lao động, chính sách bảo hiểm xã hội của một số doanh nghiệp chưa nghiêm, số vụ tai nạn lao động tăng so với năm 2018. Hiệu quả phối hợp giữa cơ sở đào tạo nghề và doanh nghiệp chưa cao. Công tác

giảm nghèo, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT chưa đạt kế hoạch đề ra. Công tác quản lý lao động là người nước ngoài trên địa bàn tỉnh, lao động của tỉnh cư trú bất hợp pháp ở nước ngoài và quản lý các doanh nghiệp xuất khẩu lao động hiệu quả còn hạn chế.

- Việc xây dựng cơ sở thờ tự, các hoạt động trái phép của một số chức sắc, nhà tu hành (*Phật Giáo*) vẫn diễn ra. Một số “hiện tượng tôn giáo mới” chưa được công nhận có nguy cơ hoạt động trở lại, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

3. Một số kiến nghị, đề xuất: Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2020, Ban văn hóa – xã hội đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện các vấn đề sau:

- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, thiết chế văn hóa – thể thao, đồng thời sử dụng hợp lý, hiệu quả trụ sở làm việc, trường học, trạm y tế của các đơn vị sau sáp nhập. Quan tâm sắp xếp việc làm cho lao động cũng như tập trung khắc phục những khó khăn ban đầu sau sáp nhập, chuyển đổi mô hình hoạt động của các đơn vị thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội.

- Đảm bảo các điều kiện cần thiết để thực hiện tốt Chương trình giáo dục phổ thông mới và kịp thời thích ứng với những đổi mới của ngành giáo dục – đào tạo, nhất là về phương thức thi THPT quốc gia, tuyển sinh các lớp đầu cấp. Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ngoại ngữ. Chỉ đạo việc sơ kết, đánh giá hiệu quả hoạt động của các mô hình sáp nhập trường công lập; quan tâm đến vấn đề vệ sinh trường lớp để đảm bảo sức khỏe cho học sinh.

- Tăng cường các giải pháp thu hút bác sỹ yên tâm công tác tại địa phương. Chú trọng thúc đẩy phát triển hệ thống y tế ngoài công lập. Bố trí nguồn lực ngân sách hỗ trợ các đối tượng khó khăn còn lại tham gia BHYT.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông; đầu tư tập trung, đồng bộ hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin quản lý nhà nước thống nhất trong toàn tỉnh; đào tạo, tập huấn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để vận hành chính quyền điện tử.

- Tăng cường quản lý, phối hợp giữa chính quyền các cấp với cơ quan chuyên môn để giải quyết dứt điểm những tồn đọng trong việc giải quyết chế độ chính sách cho người có công. Chủ động nắm bắt tình hình, chấn chỉnh một số tôn giáo hoạt động trái phép.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ văn hóa – xã hội năm 2019, kế hoạch năm 2020 trên địa bàn tỉnh, Ban văn hóa – xã hội trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TT HĐND tỉnh (*để báo cáo*);
- UBND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các đại biểu tham dự kỳ họp;
- Lưu VT.

TM. BAN VĂN HOÁ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Hồng Sơn